

ผุดศูนย์สุขภาพกลุ่มน้ำโขง

แม่ฟ้าหลวงใช้งบ4,000ล้าน เล็งเปิดบริการครบวงจรปี'61 รองรับเพื่อนบ้าน

โพสต์ทูเดย์ - เปิดตัวศูนย์สุขภาพครบวงจร มูลค่า 4,000 ล้านบาท รองรับกลุ่มเป้าหมายทั่วภาคเหนือและลุ่มน้ำโขง

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง มฟล. หรือ MFU Wellness Center จ.เชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างราว 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง งบประมาณ 2,800 ล้านบาท และส่วนประกอบอื่นๆ อีก 1,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลทันตแพทย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมเครื่องมือครุภัณฑ์อื่นๆ

“โครงการนี้ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่อยู่ใกล้กัน” นายวันชัย กล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ สอนการพยาบาล กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์ชะลอวัย สาธารณสุข จนถึงการศึกษาแพทย์แผนปัจจุบันโดยมีสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร ..



วันชัย ศิริชนะ

นายวันชัย กล่าวว่า ตั้งใจให้โครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร ดูแลสุขภาพของคนภาคเหนือและชาวลุ่มแม่น้ำโขงหลายประเทศในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดโรค ให้อารมณ์แจ่มใส และดูดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ แต่ถ้ายังเจ็บป่วยอยู่ก็สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลซึ่งอยู่ภายในศูนย์การแพทย์ มฟล.ดังกล่าวได้ต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561 จะเป็นปีแรกในการดำเนินการเป็นปีแห่งโปรโมชันจึงเปิดให้บริการฟรีตลอดปีด้วย

พ.ต.ท.หญิง บุญทิศา บุญยืน รักษาการหัวหน้าโครงการศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร กล่าวว่ ศูนย์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มโดยมุ่งให้มีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องทุกช่วงวัย ให้บริการตรวจสุขภาพ จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพ และจัดให้มีระบบการให้ความรู้ ซึ่งในปีแรกคือปี 2561 จะเริ่มปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 4 ด้าน คือ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพต่อประชาชนชาวเชียงใหม่ราว 6,000 คน จัดอบรมผู้นำชุมชนเพื่อให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขภาพและจะประสานงานอย่างต่อเนื่อง จัดประเมินและตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ■